



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Lamkhohong Subdistrict Administrative Organization

www.lamkhohong.go.th



วิสัยทัศน์ เป็นตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชน เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
เดือนกระแจะ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

*องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเดือนกระแจะ ประจำปี 2560 ณ วัดดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ... (อ่านต่อด้านใน)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

“นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561...(อ่านต่อด้านใน)

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา



EMS

ทีมกู้ชีพกู้ภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โทร.044-756-380 โทรสาร.044-756-184

www.lamkhohong.go.th , www.facebook.com/lamkhohong



โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ลอยกระทง ๑ ประจำปี 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณวัดดอนผวา หมู่ที่ 5 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน และหน่วยงานราชการ เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ และชาวตำบลลำคองหงษ์ขอขอบพระคุณ พล.ต.อนุสรณ์ นุตสิทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน รวมไปถึง คุณสุจารี นุตสิทธ์ ภริยา และคณะผู้ติดตามและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมมอบรางวัลต่าง ๆ บนเวทีและร่วมกันลอยกระทงที่หน้าวัดดอนผวาเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา พร้อมทั้งได้สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองด้วยการร่ววงประกอบจังหวะกับผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ และชาวตำบลลำคองหงษ์ขอขอบคุณ โอกาสนี้ค่ะ



1669

การออกปฏิบัติงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำคองหงษ์

“ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2560 ทีมกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ (EMS) ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ ซึ่งทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร้อมและยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตำบลลำคองหงษ์ได้รับประโยชน์สูงสุด”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561



“วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยมีนางสาวลัดดา ศรีบูรมย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวศิริลาวัลย์ วุฒิไกรสถิตกุล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม”

ประชุมหารือ และชี้แจงถึงปัญหาน้ำเน่าเสีย



“วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายชาครุช หมายอมกลาง นายบัญชา กิจกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมด้วยนายสมจิต ขอนัดกลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ นายจักษุณณ์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ร่วมประชุมหารือ และชี้แจงถึงปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไปค่ะ”

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน



“วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมด้วย นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนสูง นายอุทัย สมสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาบ้านสะพาน หมู่ 2 ร่วมกับ นายอลงกรณ์ พึ่งจันตุม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นายชลธิ์ สิริรุ่งทอง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายสันตติ ดิงกระโทก เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้นพบว่า คุณภาพของน้ำดิบต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุจากการตายของพืชน้ำ(สาหร่ายสีเขียว)เป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบนผิวน้ำทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องผ่านผิวน้ำได้ ส่งผลให้น้ำดิบมีกลิ่นและตะกอน โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 ได้เก็บตัวอย่างน้ำดังกล่าวและนำส่งวิเคราะห์ในห้องแล็บเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ อย่างละเอียดต่อไป....ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 ได้ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์จะรีบพิจารณาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป”



ออกแบบและจัดพิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

โทร.044-756380 , โทรสาร.044-756184

ติดตามภารกิจหน่วยงานได้ที่ www.lamkhohong.go.th www.facebook.com/lamkhohong
